

22 สิงหาคม 2523

เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่ง  
เรียน (เวียนกระทรวง ทบวง กรม และจังหวัด)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ สร 0905/ว 11 ลงวันที่ 16 กันยายน 2513

(2) สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 70 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2513

ด้วยมีส่วนราชการบางแห่งหรือไปยังสำนักงาน ก.พ.ว่า ผู้บังคับบัญชาจะมีคำสั่งเลื่อนข้าราชการพลเรือน  
สามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้มีผลย้อนหลังไปก่อนวันออกคำสั่งได้เพียงใด

สำนักงาน ก.พ.ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วเห็นว่า โดยที่ ก.พ.ได้เคยพิจารณามีมติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่  
สร 0905/ว 11 ลงวันที่ 16 กันยายน 2513 ว่า ในกรณีที่ ก.พ.อนุมัติให้กำหนดอัตราเงินเดือนของตำแหน่งใดเป็นขั้นสูงขึ้น  
ผู้บังคับบัญชาอาจดำเนินการสั่งเลื่อนขั้นย้อนหลังไปได้เพียงไม่ก่อนวันที่ ก.พ.อนุมัติ และไม่ก่อนวันที่ผู้ที่จะได้เลื่อนขั้น  
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ ก.พ.อนุมัตินั้น ประกอบกับคณะรัฐมนตรีก็ได้เคยพิจารณามีมติตามหนังสือสำนักเลขาธิการ  
คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 70 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2513 ว่า ในกรณีที่มีตำแหน่งและอัตราเงินเดือนว่าง ถ้าผู้ที่จะ  
ได้เลื่อนขั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเลื่อนขั้นได้และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่แล้ว  
ผู้บังคับบัญชาอาจดำเนินการสั่งเลื่อนขั้นผู้นั้นย้อนหลังไปได้ไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นได้รับแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งที่ว่าง  
ดังกล่าว ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จึงต้องดำเนินการโดยอนุโลมตามนัยมติ ก.พ. และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

สำหรับเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งในกรณีอื่น ๆ เช่น การย้ายข้าราชการ  
พลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกัน สำนักงาน ก.พ.เห็นว่าจะต้องดำเนินการโดยอนุโลมตามนัยมติ  
ก.พ.และมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นด้วยเช่นกัน

จึงเรียนขอความเข้าใจมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้จังหวัดและกรมต่าง ๆ ทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(ลงชื่อ) ประวิณ ณ นคร

(นายประวิณ ณ นคร)

เลขาธิการ ก.พ.

กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ

โทร. 2810977

หมายเหตุ โปรดดูมติคณะรัฐมนตรี ที่ ว 255/2524 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 ซึ่งได้นำมาพิมพ์ไว้ท้าย  
หนังสือเวียนฉบับนี้ประกอบด้วย